



SPUC Library News

สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

VOLUME 13 NO.145

JANUARY 2019



Happy New Year

หนังสือที่น่าสนใจ Recommended Book

คูโต, วินเนย์, แพลนสกี, จอห์น และแคกลาร์, เดนิซ. (2561). *กลยุทธ์ลดต้นทุนต้นกำเนิด*. แปลจาก FIT for growth (อาริตา พงศ์ธรรานนท์, แปล). กรุงเทพฯ: แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊กส์.

เลขเรียกหนังสือ: HD 47.4 ค691ก 2561

มีองค์กรไม่กี่แห่งเท่านั้นที่บริหารค่าใช้จ่ายเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเมื่อถึงเวลาที่ต้องลดต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายบริษัทลดต้นทุนด้วยวิธีที่ทำให้บริษัทอ่อนแอลง จากการค้นคว้าวิจัยของทีมงาน Strategy& ของ PwC ซึ่งช่วยเหลือลูกค้ามาหลายทศวรรษ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พัฒนาวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วย CEO และผู้บริหารระดับสูงลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ แนวคิด "Fit for Growth (กลยุทธ์ลดต้นทุนต้นกำเนิด)" จะปรับเปลี่ยนทรัพยากรและการลงทุนไปสู่สมรรถภาพที่แตกต่างไม่กี่อย่างขององค์กร ซึ่งเป็นความแข็งแกร่งที่ทำให้องค์กรนั้นแตกต่างจากคู่แข่ง เมื่อบริษัทบริหารต้นทุนด้วยวิธีนี้จะทำให้ Fit for Growth โครงสร้างต้นทุน องค์กร และวัฒนธรรมจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ผู้เขียนจะนำคุณเดินไปที่ละก้าวสู่รายละเอียดทุกอย่างของวิธีการ "Fit for Growth" ด้วยเครื่องมือสำคัญที่สุดเก้าอย่างเพื่อปรับโครงสร้างต้นทุน รวมทั้งกรณีศึกษาและตัวอย่างในทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก ตั้งแต่การรวบรวม ประเมิน ลงมือปฏิบัติ จนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นผู้นำ



ประทีป ทับอัลดานนท์ และจิตภา พรยิ่ง. (2561). *สิทธิคนพิการในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: กรุงเทพมหานคร พับลิชชิง. เลขเรียกหนังสือ: HV 3022 ป277ส 2561

รัฐมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับ "คนพิการ" โดยตรงคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยมีหน่วยงานหลักคือ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดูแลคนพิการในประเทศ เนื่องจากอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีจำนวนมาก และกระจัดกระจาย จึงศึกษา ค้นคว้าอ้างอิงในเรื่องดังกล่าวได้ยาก ผู้เขียนจึงได้รวบรวมและอธิบายกฎหมายหรือข้อความในส่วนที่เข้าใจยากเพื่อนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ไปเชื่อมโยงในการพัฒนาแนวคิดเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ได้นำกฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนพิการในต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยด้วย



พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ... พระราชพิธีเก่าแก่ที่คนไทยควรรู้

นับเป็นข่าวนำยินดีของคนไทยทั้งประเทศ หลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562



“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นพระราชพิธีสำหรับผู้ที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ หรือเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ มีขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัย และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงให้ศึกษาเป็นแบบแผนในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และใช้ในรัชกาลต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2493 นั้น หากนับตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา ถือเป็นครั้งที่ 11 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอย่างย่อ และมีการตัดทอนการพิธีลงหลายอย่าง โดยมีกำหนดพระราชพิธีเพียง 3 วัน คือ 3-5 พฤษภาคม 2493 ครั้งนั้นมีเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยจดจำได้ดีคือ พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ทั้งนี้ หากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดมิได้ผ่านการพิธีบรมราชาภิเษก ถือว่าทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เต็มพระองค์ เครื่องยศและพระนามต่าง ๆ จะแตกต่างไปจากพระเจ้าอยู่หัวที่ผ่านการพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว เช่น จะไม่มีคำว่า “พระบาท” นำหน้าพระนาม จะมีแค่เพียงคำว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยหลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ในวันที่เดียวกันนั้นของปีถัดไปจะกลายเป็นวันฉัตรมงคล

ซีดีรอมน่าสนใจ Recommended CD-Rom



ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 3) (2561). กรุงเทพฯ: สุตรไพศาล.

เลขเรียกหนังสือ: K 3476 ป353 2561 รหัสสื่อโสตทัศนวัสดุ: CD T 2970

นำเสนอประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อความเป็นเบื้องต้น การสืบสวน การจับกุม การค้นหมายเรียกและหมายอาญา การควบคุม การปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การเปรียบเทียบคดีอาญา การชันสูตรพลิกศพ และอีกมากมาย อธิบายเนื้อหาไว้โดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมซีดีรอม MP3

วารสารน่าสนใจ Recommended Journal



วารสาร “สารนรมย์” จัดพิมพ์โดยสโมสรสารนรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดออกรายสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการทูต การต่างประเทศ และเชื่อมโยงข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกสโมสรและผู้สนใจทั่วไป สะท้อนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและกระแสโลกที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จากมุมมองและประสบการณ์ของบุคลากรด้านการต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน วารสารสารนรมย์จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่วิชาการและการสร้างความเพลิดเพลินใจ รวมถึงจุดประกายความคิดแก่ผู้อ่านให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

KNOW THE RULES!

ระเบียบการยืมหนังสือทั่วไป

ประเภทสมาชิก	จำนวนรายการยืม	ค่าปรับ
อาจารย์ประจำ / อาจารย์พิเศษ	10 เล่ม / 30 วัน	วันละ 5 บาท / 1 เล่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโท *	5 เล่ม / 14 วัน	วันละ 10 บาท / 1 เล่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี *	3 เล่ม / 7 วัน	วันละ 5 บาท / 1 เล่ม
บุคลากร / เจ้าหน้าที่	3 เล่ม / 7 วัน	วันละ 5 บาท / 1 เล่ม

* กรณีสั่งแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง

กรณีชำระและสูญหาย

1. แจ้งที่เคาน์เตอร์บริการเพื่อ "หยุดค่าปรับ" ทันทีเมื่อทราบว่าหนังสือหาย
2. กรณีหาซื้อทดแทนได้ ชำระเงินค่าปรับเกินกำหนดส่ง (ถ้ามี) + ค่าจัดการ 50 บาท / 1 เล่ม
3. กรณีหาซื้อทดแทนไม่ได้ ชำระเงิน 2 เท่าของค่าหนังสือ + ค่าปรับเกินกำหนดส่ง (ถ้ามี) + ค่าจัดการ 50 บาท / 1 เล่ม

we're glad you're here

ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
 เข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุด
 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562
 นางสาวยุวดี อุกฤษพุกา และ นางสาวรัตนภรณ์ ลากเงินเฉลิม



สถิติห้องสมุด December

หนังสือ	จำนวน	56,131	ชื่อเรื่อง
		107,297	เล่ม
ผู้เข้าใช้บริการ	จำนวน	4,593	คน
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ	จำนวน	207	รายการ



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ปรัชญา: ความรู้คือรากฐานแห่งการพัฒนา

ปณิธาน: ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

วิสัยทัศน์: หอสมุดเป็นศูนย์กลางการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี แรงบันดาลใจ และการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างมีอาชีพ ที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ สู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม

สำนักหอสมุด ชั้น 3-4 อาคาร ดร. สุข-มาลีนี้ พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 79 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 โทรศัพท์ 0-3814-6123 ต่อ 2301 ถึง 2305 โทรสาร 0-3814-6011 e-Mail: library@east.spu.ac.th